

Số: 226 /GD&ĐT

V/v: Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường
học năm học 2020-2021

Gia Lâm, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong huyện

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành GD&ĐT Gia Lâm; các văn bản của công an huyện Gia Lâm về đảm bảo an ninh trật tự trường học trên địa bàn huyện Gia Lâm; Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm yêu cầu các trường học thực hiện tốt các nội dung công tác ANTT trường học trong năm học 2021-2022:

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, cung cấp kiến thức và hướng dẫn kỹ năng, biện pháp giúp trẻ em, học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trường học; phòng tránh xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, vi phạm đạo đức học sinh. Tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, các quy định của nhà nước, nội quy, quy chế của ngành giáo dục và nhà trường cho học sinh. Thực hiện cam kết trong học sinh để xây dựng môi trường học đường không có ma túy, học sinh chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị của Chính phủ về việc không sử dụng, tàng trữ vũ khí thô sơ, chất cháy, chất nổ, các loại tài liệu, văn hóa phẩm độc hại. Giáo dục An toàn giao thông đường bộ, không sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi.

2. Xây dựng, triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT trong trường học, phương án phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ trong trường. Rà soát, bổ sung nội quy, quy chế bảo vệ, phòng chống cháy nổ đối với trường mình. Xây dựng lực lượng bảo vệ đủ mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý trường học, quản lý giáo dục học sinh; nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội, tập thể lớp, giáo viên, nhân viên trong việc giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh. Ngăn chặn kịp thời bạo lực học đường, không để xảy ra hiện tượng gây gổ, đánh nhau trong và ngoài nhà trường; phòng ngừa xâm hại thân thể, sử dụng chất gây nghiện, phòng chống tác hại thuốc lá; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn; phòng tránh nguy cơ cháy nổ; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, với xã, thị trấn giải quyết dứt điểm các hàng quán, tụ điểm vui chơi xung quanh trường có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của nhà trường. Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng, các hộ dân quanh trường phát hiện những đối tượng nghi vấn, có biểu hiện vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, xâm phạm tài sản, sức khỏe học sinh, phòng ngừa, ngăn chặn không để gây mất ANTT trên địa bàn. Giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn liên quan đến ANTT trường học.

4. Kiểm tra, rà soát hệ thống cổng, cửa, tường rào..., trang thiết bị bảo đảm công tác an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa xâm hại, phòng chống dịch bệnh... trong trường học. Đảm bảo có khu vệ sinh nam, nữ riêng; giáo viên, học sinh riêng; thường xuyên kiểm tra các điều kiện phục vụ công tác bán trú, chăm sóc, nuôi dưỡng; quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả hóa chất, dụng cụ phòng thí nghiệm, phương tiện phòng cháy...; khuyến khích các trường lắp hệ thống camera theo dõi bảo đảm an ninh. Tổ chức công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh nội bộ; kịp thời phát hiện các vấn đề, vụ



việc, hiện tượng về ANTT xảy ra trong nhà trường gây bức xúc cho học sinh và nhân dân tại địa phương.

5. Tăng cường công tác bảo vệ và trách nhiệm bảo vệ của nhà trường, kiểm soát chặt chẽ khách đến liên hệ công tác, không để kẻ xấu đột nhập; giám sát phương tiện xe cơ giới ra vào trường học, đặc biệt là các thời điểm có học sinh hoạt động và vui chơi trong khuôn viên trường. Khi có sự việc xảy ra, cần tuân thủ đúng các quy định về giải quyết sự cố trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, với cá nhân liên quan, thực hiện ưu tiên cứu chữa người, bảo vệ tài sản Nhà nước, đồng thời thực hiện bảo quản hiện trường, minh chứng phục vụ giải quyết, xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm.

6. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc, giáo dục và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, bảo vệ con em mình.

7. Trong thời gian dạy học trực tuyến, Hiệu trưởng các nhà trường cần quán triệt văn bản số 212/GD&ĐT ngày 13 tháng 9 năm 2021 về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong dạy học trực tuyến. Khi học sinh được phép trở lại trường học, các nhà trường cần quan tâm công tác khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng dịch...kịch bản ứng phó với dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn của ngành y tế.

8. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; khi có sự việc bất thường liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học phải báo cáo kịp thời, chính xác với Phòng GD&ĐT, UBND các xã, thị trấn...để phối hợp, chỉ đạo, giải quyết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; để thực hiện
- Lưu: VP.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Minh Mạnh